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สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้ง ยันผู้ประกอบการแห่ซื้อ  
ตลาดจีนต้องการ ดันราคาดีกว่าปีก่อน 

-------------------------------------------------- 
 กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำไยภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน สมาคม
ผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ ให้ข้อมูลผู้ประกอบการเข้าซื้อต่อเนื่อง ตลาดจีนต้องการ ดันราคาอยู่ใน
เกณฑ์ดี สูงกว่าปีก่อน เกษตรกรพอใจ ย้ำช่วงผลผลิตออกมาก ส.ค.นี้ พร้อมร่วมมือกรมการค้าภายใน
รับซื้อ มั่นใจดันราคาดีตลอดทั้งฤดูกาล 
 นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 27 ก.ค.2567 ได้ลงพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไย และได้ใช้โอกาสนี้ ประชุมหารือกับ
นายธนกฤต ตันวัฒนากูล นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ และกรรมการบริหาร รวมถึง
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด เพื่อติดตามสถานการณ์
การซื้อขาย ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มราคาลำไยล่าสุด โดยสมาคมฯ แจ้งข้อมูลว่าปีนี้ราคาลำไย
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้ประกอบการเข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่อง พี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจ เพราะ
ขายผลผลิตได้ราคาดีตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงขณะนี้  
 ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ ยังได้แจ้งสถานการณ์การส่งออกว่า ตลาดจีน 
มีความต้องการต่อเนื่อง ส่งผลให้ลำไยรูดร่วงเป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมาก โดยราคารูดร่วงเกรด AA 
อยู่ที่ 29-30 บาท/กิโลกรัม (กก.) เกรด A อยู่ที่ 15-17 บาท/กก. เกรด B อยู่ที่ 8 บาท/กก. ซึ่งเป็น
ราคาที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก 
 อย่างไรก็ตาม ลำใยรูดร่วงเกรด A ในปีนี้ มีปริมาณค่อนข้างมาก ซึ่งกรมได้นำผู้ประกอบการ
และผู้ส่งออกเข้ามารับซื้อตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงปัจจุบันในราคานำตลาด และยังได้เตรียมมาตรการ
รับมือไว้อีกชั้นหนึ่ง คือ การนำไปทำลำไยอบแห้ง ซึ่งสมาคมโรงอบลำไยทุกโรงรวม 62 โรง พร้อมที่จะ
รับซื้อและมีความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาระดับราคานี้ไว้ได้ตลอดฤดูกาล 



 นายกรนิจกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มผลผลิตลำไย ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ส.ค.2567  
ที่จะออกมากกว่าปกตินั้น กรมจะร่วมมือสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ บริหารจัดการผลผลิต
อย่างใกล้ชิด และใช้ทุกมาตรการมารับมือ เพื่อให้ราคาลำใยรูดร่วงทุกเกรดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งจาก
การหารือ สมาคมมีความมั่นใจว่าตลาดปลายทางมีการขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจว่าจะสามารถรักษา
ระดับราคาลำไยที่ดีนี้ให้อยู่ได้ตลอดจนจบสิ้นฤดูกาล และหากกรณีมีปัญหาด้านการตลาด กรมก็พร้อม
เข้าไปจะบริหารจัดการเพ่ือรักษาระดับราคาในทันที 
 นายธนกฤต ตันวัฒนากูล นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ กล่าวว่า สมาคมฯ  
มีความยินดีเป็นอย่างยิ ่งที ่กรมการค้าภายในมาติดตามสถานการณ์ลำไย เพราะจะช่วยสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนราคาลำไยขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ตลาดลำไยอบแห้งที่จีน ยังไปได้ดี พ่อค้ามีความต้องการซื้อเข้ามาต่อเนื ่อง โดยสมาคมฯ  
จะร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการรับซื้อลำไยจากเกษตรกรต่อไป และมั่นใจว่าราคาจะอยู่ใน
เกณฑ์ดีจนจบฤดูกาล 

------------------------------------------------- 


